

Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân và Truyền Thông Xã Hội – Học Sinh ** (Học sinh có thể sở hữu một thiết bị điện tử cá nhân với những giới hạn như định)

Ban Quản Trị ủng hộ việc học sinh sử dụng kỹ thuật thích hợp trong môi trường học đường. Việc sử dụng công nghệ của học sinh được chấp nhận, bao gồm các máy móc điện tử cá nhân (PED), góp phần vào một cộng đồng trường học an toàn, thích hợp và tập trung.

PED là một thiết bị có khả năng thực hiện bất kỳ việc nào sau đây: truy cập Internet, giao tiếp, gửi, nhận, lưu trữ, ghi lại, sao chép và trình bày cho thấy các thông tin và dữ liệu điện tử.

Việc sở hữu hoặc sử dụng PEDs của học sinh có thể được cho phép trên địa phận, các cơ sở của khu học chánh trong ngày học (bao gồm phương tiện vận chuyển do khu học chánh cung cấp) và trong khi học sinh tham gia các hoạt động được khu học chánh bảo trợ. Việc sở hữu hoặc sử dụng các PEDs phải tuân theo các giới hạn được nêu ra trong quy định này và phù hợp với bất kỳ quy luật bổ túc nào của nhà trường mà vị hiệu trưởng có thể đặt ra và được chấp thuận bởi người mà ông tổng giám đốc khu học chánh chỉ định. Nếu không được chấp thuận, PEDs sẽ phải tắt đi trong thời gian giảng dạy/trong lớp học, hoặc vào bất kỳ thời điểm nào khác nêu việc sử dụng thiết bị đó gây gián đoạn môi trường trường học.

Các máy móc có khả năng chụp ảnh hoặc quay phim hoặc thu âm sẽ không được sử dụng cho các mục đích đó khi đang ở trong khu học chánh hoặc trong khi một học sinh tham gia các hoạt động do khu học chánh tài trợ trừ khi được hiệu trưởng hoặc người được uỷ nhiệm cho phép trước. Tuyệt đối cấm việc phát hành trái phép hình ảnh, băng thu âm hoặc phim ảnh được quay trong ngày học hoặc trong các hoạt động do trường bảo trợ.

Học sinh bị áp dụng biện pháp kỷ luật kể cả tới việc bị đuổi học vì sử dụng PED theo bất kỳ cách thức nào không thành thật trong sự học, đe dọa (như được đề cập tới trong quy định của Ban Quản Trị JFCM - Đe Doạ Báo Lược), làm điều bất hợp pháp, gây ra sự gián đoạn trong môi trường học đường hay vi phạm các điều khoản của bất kỳ quy định nào của khu học chánh. Hồ sơ cũng có thể chuyển qua cơ quan công lực. Vi phạm quy định này khi sử dụng PED sẽ bị tịch thu máy và sẽ được trả lại cho học sinh, phụ huynh hoặc sở hữu chủ, khi thích hợp.

Nếu khu học chánh áp dụng một giáo trình có phần kỹ thuật, học sinh có thể được phép sử dụng PED riêng để tiếp nhận giáo trình. Học sinh nào được phép sử dụng thiết bị riêng để truy cập vào giáo trình sẽ được quyền truy cập vào bất kỳ ứng dụng hoặc tài liệu điện tử nào có sẵn cho những học sinh không dùng thiết bị riêng và những học sinh được cung cấp máy móc kỹ thuật miễn phí để dùng cho chương trình giảng dạy. Khu học chánh sẽ có một tiến trình đáp ứng đòi hỏi quyền sử dụng PED của một học sinh, kể cả một tiến trình kháng cáo nếu yêu cầu bị từ chối,

Khu học chánh sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát, trộm cắp hoặc thiệt hại cho các PEDs mang tới địa phận của khu học chánh và các nơi có hoạt động được bảo trợ bởi khu học chánh.

Học sinh chỉ có thể truy cập các phương tiện truyền thông xã hội nếu đáp ứng được những yêu cầu về hội đủ điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ và nếu được một nhân viên thẩm quyền nhà trường chấp thuận. Khu học chánh sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin hay ý kiến của học sinh đăng trên các trang mạng truyền thông xã hội.

Những trường hợp ngoại lệ có thể được đưa ra cho các lý do về sức khỏe, an toàn hoặc khẩn cấp với sự chấp thuận trước của vị hiệu trưởng hoặc người được chỉ định hoặc khi xử dụng trong kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh (IEP) hoặc trong kế hoạch 504.

Vị tổng giám đốc hoặc người được chỉ định phải bảo đảm tuân theo quy định này. Bất cứ quy luật tiếp theo nào của nhà trường do ban điều hành trường học đặt ra, sẽ được thông báo cho nhân viên, học sinh và phụ huynh qua cuốn cẩm nang của nhà trường và các phương tiện khác.

HẾT PHẦN QUY ĐỊNH

Tài Liệu Tham Khảo:

[ORS 332.107](#)

[ORS 336.840](#)

Bản Quyền, 17 U.S.C. §§ 101-1332; 19 C.F.R. Phần 133 (2006).

** Được dùng trong quy định này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ theo pháp lý hay người có liên hệ cha mẹ. Tình trạng và nghĩa vụ của người giám hộ theo pháp lý được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Sự minh định một cá nhân có hành xử trong liên hệ cha mẹ với mục đích xác định nơi cư ngụ hay không, tùy thuộc vào sự đánh giá những yếu tố liệt kê trong ORS 419B.373. Sự minh định cho những mục đích khác tùy thuộc vào sự đánh giá những yếu tố này và quyền hạn của luật sư căn cứ vào ORS 109.056. Đối với học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, cha mẹ còn bao gồm cha mẹ thay thế, một học sinh trưởng thành mà quyền dân sự đã được chuyển giao và cha mẹ nuôi như đã được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.